



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดย

เทศบาลตำบลนาจะหลวย
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	พฤติการณ์ความเสี่ยง ในการนำ วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน ไปใช้ ให้ส่วนตัว เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ถ่านไมล์โครโฟน ฯลฯ	ต่ำ	- กำหนดให้หัวหน้างานมีการจัดทำตู้หรือ ห้องเก็บ วัสดุอุปกรณ์ มีกุญแจเล็ก โดย มอบหมายให้หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิด ปิด หรือนำ วัสดุอุปกรณ์ออกปฏิบัติการกิจ	- ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงสามารถควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ในระดับที่พึงพอใจ เนื่องจากวัสดุ ส่วนมากจะมีราคาต่ำ หากพนักงาน นำไปใช้ส่วนตัวก็คงเป็นจำนวนน้อยไม่ กระทบต่องบประมาณของหน่วยงาน
๒.	พฤติการณ์ความเสี่ยง ในการนำ ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า ไปใช้ ส่วนตัว	ต่ำ	- กำหนดให้หัวหน้างานมีการจัดทำตู้ จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง มีกุญแจ เล็ก โดยมอบหมายให้หัวหน้างานเป็น ผู้รับผิดชอบในการเปิด ปิด หรือนำวัสดุ อุปกรณ์ออกปฏิบัติการกิจ เมื่อเสร็จหรือ เลิกงานก็นำเข้าเก็บไว้ที่เดิม - กรณีเครื่องตัดหญ้าที่จำเป็นต้องใช้ ปฏิบัติการกิจต่อเนื่อง ก็มอบหมายให้ผู้มี หน้าที่ดูแลรักษาและกำชับมิให้นำเครื่อง ตัดหญ้าไปใช้ส่วนตัว เมื่อเสร็จภารกิจ ทั้งหมด ให้จัดเก็บไว้ที่สำนักงาน	- ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงสามารถควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ในระดับที่พึงพอใจ เนื่องจากครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้า หากพนักงานนำไปใช้ ส่วนตัว ก็มีเวลาที่จำกัดเฉพาะ กรณีใช้ ปฏิบัติการกิจต่อเนื่อง ก็มอบหมายให้ผู้มี หน้าที่ดูแลรักษา คงเป็นจำนวนน้อยไม่ กระทบต่อหน่วยงาน
๓.	พฤติการณ์ความเสี่ยง ในการนำ รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ ไป ใช้ส่วนตัว	ต่ำ	- กรณีรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ก็ให้ ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดย เคร่งครัด โดยผู้ที่จำเป็นที่จะขอใช้รถก็ขอ อนุญาตผ่านหัวหน้างานเป็นผู้ให้ความ เห็นชอบในการขออนุญาตใช้รถ พร้อมกับ ขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันในการใช้แต่ละ ครั้งตามระยะทางไปและกลับจริง และ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน (นายกเทศมนตรี) เป็นผู้อนุมัติ หรือ อนุญาต จึงสามารถนำออกปฏิบัติการกิจ ได้	- ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงสามารถควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ในระดับที่พึงพอใจ เนื่องจาก รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ หาก พนักงานนำไปใช้ส่วนตัว ก็มีเวลาที่จำกัด เฉพาะ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้รถ จักรยานยนต์หรือรถยนต์ เป็นจำนวนน้อย ไม่กระทบต่อหน่วยงาน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
			<p>แต่ในบางครั้งพนักงานมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ไประยะทางที่ไม่ไกลก็อาจขออนุญาตหัวหน้างานนำรถออกปฏิบัติภารกิจได้ ซึ่งพนักงานอาจนำรถหรือรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวได้ในเวลาดังกล่าวได้</p>	
๔.	<p>พฤติการณ์ความเสี่ยง ในการนำครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง ไปใช้ให้ส่วนตัว เช่น สว่านไฟฟ้า หินเจีย เคื่องเชื่อมโลหะ ประแจต่าง เป็นต้น</p>	ต่ำ	<p>- กำหนดให้หัวหน้างานมีการจัดทำผู้จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง มีกุญแจเล็ก โดยมอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิด ปิด หรือนำวัสดุอุปกรณ์ออกปฏิบัติภารกิจ เมื่อเสร็จหรือเลิกงานก็นำเข้าเก็บไว้ที่เดิม</p> <p>แต่ในบางครั้งพนักงานมีความจำเป็นที่จะใช้ส่วนตัวบ้างในกรณีที่ จำเป็น ในการ การที่จะขอยืมเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น รถเสียระหว่างทาง การใช้งานต่อเนื่องเลยเวลางานก็จำเป็นต้องนำกลับบ้าน เพื่อเก็บรักษา แล้วจึงนำส่งคืนในวันถัดมา</p>	<p>- ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถควบคุมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับที่พึงพอใจ เนื่องจากครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง หากพนักงานนำไปใช้ส่วนตัว ก็มีเวลาที่จำกัดเฉพาะ กรณีที่จำเป็น ในการการที่จะขอยืมเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น รถเสียระหว่างทาง การใช้งานต่อเนื่องเลยเวลางานก็จำเป็นต้องนำกลับบ้าน เป็นจำนวนน้อยไม่กระทบต่อหน่วยงาน</p>
				<p>โดยสรุปผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถควบคุมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ในระดับที่พึงพอใจ ไม่ส่งผลกระทบต่อประมาณหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน แต่ถึงอย่างไรยังมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร ให้เป็นวัฒนธรรมที่สุจริตและยกระดับธรรมาภิบาลของเทศบาลให้เพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง</p>